

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายพจน์ พิรักษา	ประธานสภา อบต.คูขาด
๒	นางกุหลาบ อินทร์นอก	รองประธานสภา อบต.คูขาด
๓	นางปาณิสรา พรนิมิตร	เลขานุการสภาฯ
๔	นายโกญจนาท ศิลากลาง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑
๕	นายอัคคกิตต์ จันทราไพสันธ์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒
๖	นางสายรุ้ง เศษมา	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒
๗	นางรำพึง โหมกทองกลาง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๓
๘	นางบงกช ทองสุกนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๓
๙	นางอนุวาส เพชรสร	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๔
๑๐	นางกาญจนา เพียนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๕
๑๑	นางประภาพร เพียนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๕
๑๒	นายสุพจน์ นาดิ	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๖
๑๓	นายประกอบ บุญวิจิตร	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๖
๑๔	นายธนธรรณ์ พะระนะ	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๗
๑๕	นายเฉลิมศักดิ์ เต็มขุนทด	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๗
๑๖	นางภารดี ภัคดีแก้ว	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๘
๑๗	นายจำลอง การบรรจง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๘
๑๘	นางสำเนียง นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๙
๑๙	นายอนันต์ ปราบมะเรียง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๙
๒๐	นางทุเรียน ชัยชนะ	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๐
๒๑	นายแหยม แสงนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๐
๒๒	นายประกาย นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๑
๒๓	นายไพชยนต์ สุขนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๒
๒๔	นายสมหมาย ปัญญาตย์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๓
๒๕	นายทนง นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๓
๒๖	นางลำยวง นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๔
๒๗	นายสุรชัย นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๔
๒๘	นายสมนึก ศรีสุขกลาง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๕
๒๙	นายเชาว์ ศรีธาวิรัตน์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๕
๓๐	นางวรรณมาลา เชียงทอง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๖

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓๑	นางคณิง จันทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๖
๓๒	นายคุณเดช ชมนาวัง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๗
๓๓	นางนวล อินทรภิมย์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๗
๓๔	นายนพรัตน์ มุ่งเคียงกลาง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๘
๓๕	นายเปลื้อง กระจ่างโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๘
๓๖	นางกาญจนา อามาศย์สมบัติ	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๙
๓๗	นายสมจิตร ภาสนิท	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๙
๓๘	นายอำนาจ ไนริกุล	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒๐
๓๙	นางสาวเรณู ยิงนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒๐
๔๐	นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒๑
๔๑	นายวัชรินทร์ ประสิทธิ์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒๑

มาประชุม	๔๑	คน
ลา	๑	คน *นายชูชาติ จันทรขาว
ขาด	-	คน
รวม	๔๒	คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์	นายก อบต.
๒	นายจำเริญ ศรีวิชา	รองนายก อบต.
๓	นายบุญส่ง จัตนอก	รองนายก อบต.
๔	นางพยอม เจริญชัย	เลขานุการ นายก อบต.
๕	นางรุ่งอรุณ โชตินอก	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖	นางณัฏยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา	หัวหน้าสำนักปลัด
๗	นายทวีเดช วงศรีลา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘	นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฐ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๙	น.ส.สุพิชญาณ์นันทน์ กนกพรมรังสี	ผช.นักวิเคราะห์

เริ่มประชุม**เวลา ๐๙.๐๐ น.**นางปาณิสรา พรนิมิตร
เลขานุการสภาฯ

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดมาประชุม จำนวน ๔๑ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

มอบหมายให้เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

นางปาณิสรา พรนิมิตร
เลขานุการสภาฯ

อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดเปิดการประชุม

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

๑.๑ แจ้งเรื่อง พิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ตำบลคูขาดเป็นเจ้าภาพ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในครั้งต่อไป อบต.คูขาด เป็นเจ้าภาพในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่วัดตะคร้อ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ซึ่งทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดทุกท่านแล้ว

นางปาณิสรา พรนิมิตร
เลขานุการสภาฯ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจและให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างน้อยสองฉบับเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มี
โอกาสตรวจสอบได้ก่อนเวลาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขถ้อยคำรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุดท่านใดจะแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด ก็เป็นอำนาจของ
มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุดแห่งนี้ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุดทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุดด้วยคะ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะ
แก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด
เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม

นายพจน์ พิรักษา ประธานสภาฯ	สอบถามสมาชิกสภาฯว่าท่านใดจะเสนอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการ ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์ นายก อบต. ที่ประชุม	ขอแก้ไขหน้าที่ ๘ ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อที่ ๔ ที่เกิด ม.ค-ก.ย. ๒๕๕๗ แก้ไขเป็น <u>๒๕๐๐</u> ไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติม
นายพจน์ พิรักษา ประธานสภาฯ	อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๗๔ ของมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุดว่ารับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ สมาชิกสภาฯยกมือ
นายพจน์ พิรักษา ประธานสภาฯ ที่ประชุม	มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด ๔๑ ท่าน ขอมติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุดสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ -รับรองรายงานการประชุม ๔๑ เสียง -ไม่รับรอง - เสียง -งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลคูขุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นายพจน์ พิรักษา ประธานสภาฯ	เชิญนายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์ นายก อบต.รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลคูขุด

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์ นายก อบต.	มอบหมายนางสาวสิริย์พร ทองดีรัมย์ รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
นางสาวสิริย์พร ทองดีรัมย์ นักวิเคราะห์ฯ	รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คูขาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
นายพจน์ พิรักษา ประธานสภาฯ	ทุกท่านก็ได้รับฟังรายงานที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น บางโครงการก็ ไม่สามารถดำเนินการได้ สอบถามสมาชิกสภาฯว่าจะอภิปรายหรือไม่ ตามที่ทาง เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์ นายก อบต.	ชี้แจงรายละเอียด บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นข้อจำกัดของ ข้อกฎหมายและระเบียบฯ ตลอดจนข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เช่น เรื่องการจัดงานต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬา ยังมีความไม่ชัดเจนของการ เบิกจ่าย พร้อมฝากสมาชิกสภาฯที่มีเรื่องสงสัยไม่เข้าใจ ก็สอบถามได้ หรือเสนอ เข้าสภาฯ เพื่อให้คณะผู้บริหารฯตอบข้อสงสัยในสภาฯ
ที่ประชุม	รับทราบ
๓.๒ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙	
นายพจน์ พิรักษา ประธานสภาฯ	เชิญนายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์ นายก.อบต.รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์ นายก อบต.	มอบหมายนางพยอม เจริญชัย เลขานุการนายก อบต. รายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภาฯได้ จัดส่งให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
นางพยอม เจริญชัย เลขานุการ นายก อบต.	รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์ นายก อบต.	รายงานเพิ่มเติมในเรื่องการวางแผนพัฒนา/การจัดทำงบประมาณ/แผนภูมิต่างๆ ให้แก่สมาชิกสภาฯ
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
นายพจน์ พิรักษา ประธานสภาฯ	สอบถามสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมว่า มีเรื่องที่จะเสนอหรือไม่

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์
นายก อบต.

มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

๑. นายกรัฐมนตรีกำหนดให้ทุกวันพุธ ให้ทุกหน่วยงานราชการออกกำลังกาย เวลา ๑๕.๓๐ น. พร้อมเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ท่านใดว่างขอเชิญมาออกกำลังกายด้วยกันที่ อบต.คูขาด

๒. เรื่องที่สาธารณสุขทางราชการกำชับให้ อบต.ตรวจสอบว่ามีการบุกรุกหรือไม่ ถ้ามีการบุกรุกให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป ของเรามีสำนักสงฆ์ปอบิด ซึ่ง อบต.แจ้งดำเนินการรื้อถอน ทางวัดก็เข้าใจและจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป

๓. แจ้งเรื่องการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชาคณะแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ คณะกรรมการผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ถ้าบวชจะสิ้นสภาพการเป็นนายก/สมาชิกสภาฯ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถบวชได้ตำบลของเรามี ผอ.กองการศึกษาฯ และ ผอ.กองช่าง บวชในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ท่านใดจะร่วมบริจาคเชิญร่วมบริจาค

๔. เล่าเรื่องความคืบหน้าสถานการณ์บ้านเมืองให้ที่ประชุมทราบ เรื่องกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น การควบรวมท้องถิ่น ซึ่งความคืบหน้าก็จะนำมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีเรื่องที่จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายเปลื้อง กระจ่างโพธิ์
อ.อบต.หมู่ที่ ๑๘

สอบถามเกี่ยวกับตำบลคูขาดของเรา ความคืบหน้าเรื่องหลังฝนถนดี

นายทวีเดช วงศรีลา
ผอ.กองช่าง

ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่กองช่างขอปรับแผนพัฒนา ๓ ปี ให้เรียบร้อย หากดำเนินการปรับแผนฯ เรียบร้อยแล้วจะแจ้งสมาชิกสภาฯ ทราบต่อไป

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์
นายก อบต.

ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องหลังฝนถนดี รอให้ทางกองช่างดำเนินการปรับแผนพัฒนา ๓ ปี เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

สอบถามที่ประชุมว่ามีเรื่องที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางปานิศา พรนิมิตร
ปลัด อบต.

ชี้แจง ๓ เรื่อง

๑. เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ถ้าระเบียบประกาศใช้แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

๒. เรื่องการตรวจสอบแผนพัฒนา ๓ ปี หากโครงการใดยังไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา ๓ ปี แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ ก็ขอให้รีบแจ้งเพื่อดำเนินการปรับแผนพัฒนา ๓ ปี หรือเพิ่มเติมแผนดังกล่าว

๓. เรื่องรายงานการประชุมของประชาคมของหมู่บ้านในการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ขอให้ตรวจสอบ มติรายงานการประชุมว่ามีมติว่าอย่างไร เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

ฝากเรื่องถนนสายโนนตาแก้วช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ช่วยดำเนินการซ่อมแซมด้วย

นางพยอม เจริญชัย
เลขานุการสภาฯ

ผู้รับจ้างได้มาคุยกับเลขานุการนายก อบต. บอกจะมาซ่อมแซมให้แต่มีฝนตกลงมา ก็เลยเลื่อนออกไปก่อน

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาฯ อบต ,พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางปาณิสรา พรนิมิตร)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายโกญจนาท ศีลากลาง)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายสุรชัย นรินทร์นอก)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายจำลอง การบรรจง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายเปลื้อง กระจ่างโพธิ์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายอัคคกิตติ์ จันทราไพสณฑ์)
กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)
(นายพจน์ พิรักษา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

